

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KÝ KẾT Ý ĐỊNH THƯ VỚI ĐẠI HỌC NEU-ULM, GIA TĂNG THÊM CƠ HỘI CHO UEBERS ĐI TRAO ĐỔI QUỐC TẾ TẠI ĐỨC



Sáng ngày 23/1, tại Trường Đại học Kinh tế đã diễn ra buổi ký kết Ý định thư với Đại học Neu-Ulm, Đức (HNU). Đồng thời, bài tham luận với nội dung xoay quanh chủ đề “Digital Transformation” của giảng viên HNU mang tới chương trình đã giúp UEBers tham dự có thêm góc nhìn mới về chuyển đổi số trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển hiện nay. Với mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giảng dạy và nghiên cứu, mở rộng thêm các điểm đến cho sinh viên,

giảng viên, UEB và HNU tiến tới ký kết Ý định thư. Đây là sự kiện quan trọng mở ra cơ hội cho sinh viên UEB có thêm điểm đến uy tín mới trên bản đồ trao đổi sinh viên quốc tế và study tour. Sau khi trao đổi và thống nhất các nội dung, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN cùng Đại học Neu-Ulm đã ký Ý định thư hợp tác hướng tới việc thúc đẩy hợp tác đào tạo, học thuật và chuyên môn. Đồng thời, hai bên cũng đạt được thỏa thuận và ký kết trao đổi sinh viên (5 sinh viên/kỳ trao đổi). [Xem thêm](#)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI HỌC THUẬT CÙNG 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU ẤN ĐỘ

Lần đầu tiên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tiếp đón 9 trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, mở ra cơ hội hợp tác phát triển trao đổi học thuật chuyên sâu tại sự kiện India Vietnam Academic Expedition diễn ra ngày 22/01/2024. Đây là sự kiện quan trọng mở ra cơ hội phát triển mạng lưới đối tác toàn cầu của UEB theo định hướng giáo dục năm 2024 và tạo điều kiện

nâng cao môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, củng cố nền tảng trở thành điểm đến học thuật uy tín trong khu vực. Bên cạnh đó, đại diện các trường đại học tại Ấn Độ cũng mong muốn hợp tác các chuyến trao đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên hai nước. Phát huy thế mạnh trong tổ chức các chuyến study tour, seminar dành cho sinh viên quốc tế. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, ấm áp. [Xem thêm](#)

